

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 14304
วันที่ 26 มี.ค. 2567
เวลา



ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๑๖๗๘

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ

- อ้างถึง ๑. หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๑๒
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตได้แจ้ง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีวงเงินตั้งแต่
๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.)
ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
และหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างภายหลังจากคณะอนุกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า
เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ล่าช้ากว่าปกติ ประกอบกับเพื่อให้การดำเนินโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเป็นไปตามหลักการของประกาศ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการวินิจฉัยกำหนด จึงขอแจ้งเตือน
และกำชับให้หน่วยงานของท่านดำเนินการจัดส่งข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จะดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และมีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ทั้งแบบ
๑ โครงการ ๑ สัญญา และแบบ ๑ โครงการ หลายสัญญา ตามแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อ

กลุ่มงานบัญชี
วันที่ 26 มี.ค. 2567
เวลา 09:39
เลขที่รับ 149

กองคลัง
เลขรับ 2164
วันที่ 26 มี.ค. 2567
เวลา 16:18

จัดจ้าง ...

จัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมแนบรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ใช้ประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณหรือขออนุมัติโครงการ อาทิ หลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการ รูปแบบและวิธีการดำเนินโครงการ กรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน รวมถึงแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่และแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และข้อมูลโครงการจ้างผู้ให้บริการเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี) โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ หรือวันที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณได้ให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายจากแหล่งงบประมาณอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หัวข้อ "ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)" หัวข้อย่อย "Download เอกสาร" หรือสแกน QR Code ซึ่งปรากฏตามท้ายหนังสือ โดยจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้ที่กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ integritypact4.cgd@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางภัทรพร วรทรัพย์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต



กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กลุ่มงานพัฒนาระบบข้อตกลงคุณธรรม

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



แบบฟอร์มฯ